

LÁ THƯ MỤC VỤ



“Ngôi Lò đã làm người và ở giữa chúng ta.” Vâng Con Thiên Chúa chấp nhận xuống thế làm người là chấp nhận có cha có mẹ, nghĩa là Ngài chấp nhận thuộc về một gia đình. Bài Tin Mừng hôm nay mời chúng ta nhìn ngắm một gia đình rất đặc biệt với ba nhân vật độc đáo: Mẹ Maria, Thánh Giuse và Chúa Giê-su. Thiên Chúa muốn chúng ta nhìn ngắm lại một kiệt tác gia thất của Người, do chính Người xây dựng với sự hợp tác của Thánh Giuse và Mẹ Maria và mời gọi chúng ta hãy xây dựng gia đình mình theo mô hình lý tưởng đó. Cụ thể là người chồng phải yêu thương và phục vụ vợ con như Thánh Giuse đã yêu mến và phục vụ Mẹ

Maria; người vợ phải yêu thương và săn sóc chồng như Mẹ Maria đã yêu mến và phục vụ Thánh Giuse; cha mẹ phải yêu mến và chăm lo cho con cái như Thánh Giuse và Mẹ Maria chăm lo cho Chúa Giêsu; con cái trong gia đình phải hiếu kính mẹ cha, biết thờ cha kính mẹ, phụng dưỡng cha mẹ như Chúa Giêsu đã làm đối với Đức Mẹ và Thánh Giuse. Có như thế, gia đình tín hữu mới xứng đáng với danh hiệu là Thánh Gia, xứng đáng với hồng ân đã nhận ngày lãnh bí tích hôn phối, làm cho gia đình trở nên tổ ấm yêu thương hạnh phúc và thánh thiện.

Chúng ta không biết nhiều về đời sống gia đình Thánh Gia, nhưng chúng biết rất rõ một điều Thánh Giuse và Đức Maria rất thương yêu nhau, luôn ở bên nhau, luôn suy nghĩ về nhau, và luôn bảo vệ cho nhau trong mọi nghịch cảnh của cuộc đời. Hai Đấng luôn cùng sánh bước bên nhau đi chung một con đường, cùng nắm tay nhau để dìu dắt nhau, và cùng đồng lòng hướng dẫn dạy dỗ Chúa Giêsu một cách đầy yêu thương và trách nhiệm. Các Ngài rất mực tuân giữ lề luật, một lòng kính sợ Thiên Chúa, điển hình khi Đức Giêsu còn trong bụng Đức Maria, Thánh Giuse đã đưa Hai Mẹ Con lên Bêlem để làm sổ dân số. Đoạn đường đầy cam go chông gai khó khăn, đối với Đức Maria gần tới ngày sinh nở, Mẹ cũng cần rặng chịu đựng những cảnh khó nhọc bụng mang dạ chửa, mệt mỏi nặng nhọc cho quãng đường đồi núi khó khăn trắc trở. Thánh Giuse âm thầm băn khoăn lo lắng cho Hai Mẹ Con, cố gắng tìm mọi sự an toàn bình an, đương đầu mọi khó khăn nghịch cảnh để bảo vệ cho Hai Đấng mà Thiên Chúa trao phó. Ngài không một lời than thở trách móc!

Cũng vậy, trong gia đình, không ai tự tạo hạnh phúc cho mình được mà không cần đến người khác, nên nếu ai cũng chỉ biết lo cho hạnh phúc của mình, thì chẳng ai hạnh phúc cả, và rồi sẽ phát sinh đủ thứ đau khổ. Tuy nhiên trong gia đình, người ta có thể tạo hạnh phúc cho người khác, vì thế, nếu mọi người trong nhà đều biết lo cho nhau, tạo hạnh phúc cho nhau, thì ai nấy đều hạnh phúc.

Dòng đời ngược xuôi, bôn ba vất vả, Hai Nhi Giêsu lớn lên trong tình yêu thương rất mực của Cha Mẹ. Gương Cha lao động tần tảo kiếm tiền nuôi con khôn lớn, Mẹ thì nội trợ bếp núc, dạy dỗ giáo dục con trong sự bảo bọc thương yêu. Hai Đấng dành hết thời gian tâm trí tinh thần lo lắng cho Con, và Con càng lớn càng thêm khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa. Cây trái chín bởi ánh mặt trời, con cái được trưởng thành, nhân bản, đạo đức, và thánh thiện là nhờ gương lành của cha mẹ. Nhìn theo khía cạnh thế gian, những tiêu chuẩn giáo dục dạy dỗ cho Con là những yếu tố cần thiết rút ra từ kinh nghiệm cuộc sống của Đức Maria và Thánh Giuse, từ đó mà Chúa Giêsu vững mạnh đảm nhận sứ mạng mà Cha trao phó trên thế gian.

Noi gương Mẹ Maria và Thánh Giuse, mỗi gia đình kitô giáo hãy đón rước Chúa Giêsu, lắng nghe Người, nói chuyện với Người, gìn giữ Người, che chở Người, lớn lên với Người. Hãy dành cho Chúa một chỗ trong trái tim và ngày sống của chúng ta. Hãy tạ ơn Chúa vì hồng ân gia đình Chúa ban cho mỗi người, và tạ ơn Chúa vì món quà là vợ, là chồng, là con cái Chúa đã ban tặng cho gia đình. Hãy đón nhận nhau như là quà tặng của Thiên Chúa để biết trân trọng đối với nhau và nhất là trân trọng với Đấng đã trao tặng mình. Hãy nhìn vào gia đình Thánh Gia để học ở nơi đó tấm gương của người chồng, người vợ Thánh này, mà biết vun đắp cho gia đình mình trở nên một gia đình thánh thiện, ấm cúng, thuận hòa.

Mừng kính Thánh Gia hôm nay, chúng ta cầu nguyện cho các bậc làm cha mẹ luôn ý thức tầm quan trọng của việc hình thành những chiếc khuôn giáo dục nhân cách, đạo đức cho con cái. Xin cho mọi thành phần trong gia đình luôn biết làm gương sáng cho nhau, gương sáng cầu nguyện, gương sáng yêu thương quên mình. Ở đó, tình yêu, chứng tá hùng hồn nhất của Tin Mừng luôn được hâm nóng và tỏa sáng cho mọi người chung quanh. Nguyện xin Thánh Gia luôn che chở, cầu bầu và ban bình an cho gia đình Anh Chị em trong Mùa Giáng Sinh tràn đầy hồng ân và suốt cả Năm Mới này.

